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สรุปผลการประชุม Asia Tax Forum ครั้งที่ 3 
--------------------------------- 

 

นายสมชัย สัจจพงษ รองผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษก
กระทรวงการคลังไดสรุปผลการประชุม Asia Tax Forum คร้ังที่ 3 ซ่ึงกระทรวงการคลังเปนเจาภาพ
รวมกับ International Tax and Investment Center (ITIC) และ Public Finance Institute of the 
Philippines Inc. (PFIP) ที่จัดขึ้นระหวางวันที่ 22 – 24 มิถุนายน 2549 ณ โรงแรมคอนราด  
กรุงเทพมหานคร ดังนี้ 

 

ในประเด็นภาพรวมภาษีทางออม พบวารายไดจากภาษีทางออม ไดแก ภาษีสรรพสามิต 
และภาษีมูลคาเพิ่ม มีบทบาทสําคัญเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ในการทดแทนรายไดจากภาษีศุลกากรที่ลดลงจาก
การเปดเสรีทางการคา โดยผูแทนแตละประเทศไดรายงานสรุปพัฒนาการการปรับปรุงโครงสราง
ภาษีสรรพสามิต และภาษีมูลคาเพิ่ม สําหรับภาษีสรรพสามิตมีประเด็นสําคัญคือ แมวาความ
ครอบคลุมของการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตของสินคาและบริการตางๆ ในแตละประเทศจะ
หลากหลาย แตประเทศสวนใหญยังคงจัดเก็บภาษีสรรพสามิตในสินคาดั้งเดิม ไดแก สินคาประเภท
สุรา บุหร่ี และน้ํามัน โดยมีอัตราภาษีที่แตกตางกันไป และหลายประเทศใชภาษีสรรพสามิตมิใชแค
เพียงเพื่อวัตถุประสงคดานรายได แตเพื่อจํากัดการบริโภคและสนับสนุนการใชผลิตภัณฑที่เปนมิตร
ตอส่ิงแวดลอม นอกจากนี้ การปฏิรูประบบภาษีสรรพสามิตในประเทศตางๆ จะอยูในรูปของการ
ขยายฐานภาษี และการเพิ่มประสิทธิภาพของการบริหารจัดเก็บภาษี ในขณะที่ภาษีมูลคาเพิ่มมี
ประเด็นสําคัญคือ การคืนภาษีมูลคาเพิ่มชาทําใหเกิดอุปสรรคตอการทําธุรกิจ รวมทั้งความยากใน
การจัดเก็บภาษีมูลคาเพิ่มในภาคการเงิน เปนตน  

 

ในการประชุมครั้งนี้ ดร.กนตธีร นุชสุวรรณ จากสํานักนโยบายภาษี สํานักงานเศรษฐกิจ
การคลังไดนําเสนอการศึกษาในหัวขอ ทิศทางการกําหนดอัตราภาษีสรรพสามิตที่เหมาะสม โดยใช
แบบจําลองของ Ahmad and Stern ซ่ึงใชในการคํานวณตัวช้ีวัดที่เรียกวา Marginal Social Cost 
สําหรับสินคาแตละชนิด โดยตัวช้ีวัดดังกลาวสามารถวัดประสิทธิภาพของระบบภาษีสรรพสามิต ณ 
โครงสรางปจจุบันได และหากวาระบบภาษียังไมมีประสิทธิภาพตัว ช้ีวัดดังกลาวยังสามารถกําหนด
ทิศทางโครงสรางภาษีสรรพสามิตที่นําไปสูประสิทธิภาพของภาษีสูงสุด (Optimal Tax) โดยมุงเนน
ที่สินคาประเภทบาป เชน ยาสูบ สุรา และการพนัน 
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ในประเด็นของการ Earmark หรือการจัดสรรรายไดภาษีเพื่อนําไปใชจายตาม
วัตถุประสงคเฉพาะที่กําหนดไว ที่ประชุมเห็นวาควรจะมีการ Earmark หากมีประโยชนทาง
เศรษฐกิจและสังคมที่ชัดเจนเกิดขึ้นจากการ Earmark นั้น โดยควรรวมการ Earmark ที่มี
วัตถุประสงคคลายคลึงกัน และตองคํานึงถึงคาใชจายในการบริหารจัดการกองทุนตางๆ ที่จะเกิดขึ้น  

 

สําหรับประเด็นภาษีมูลคาเพิ่ม Professor Richard M. Bird จาก University of Toronto ได
ใหขอสังเกตวา VAT ยังเปนระบบภาษีการบริโภคที่ดี เนื่องจากมีฐานภาษีกวาง และเห็นวา
ความสําเร็จของการนํา VAT มาใชในแตละประเทศขึ้นอยูกับลักษณะทางเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศนั้นๆ ที่จะออกแบบวิธีการจัดเก็บที่เหมาะสมเพื่อใหระบบภาษี VAT มีความสมบูรณมาก
ที่สุด  

ประเด็นสุดทาย คือการนํา VAT มาใชในภาคธุรกิจการเงิน ที่ประชุมเห็นวา การนําระบบ
ภาษี VAT มาใชในภาคธุรกิจการเงินแมจะมีความยาก แตถาจะมีการนํามาใช ควรออกแบบใหงาย
ในการจัดเก็บ มีอัตราภาษีที่ต่ํา และฐานภาษีกวางเพื่อใหกอเกิดอุปสรรคตอการทําธุรกิจในตลาด
การเงินนอยที่สุด  

 

การประชุม Asia Tax Forum คร้ังที่ 3 ประสบผลสําเร็จดวยดี และจะมีการจัดประชุม 
Asia Tax Forum คร้ังที่ 4 ในเดือนธันวาคม ณ กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม โดยมีประเด็นหารือที่
สําคัญ ไดแก ผลกระทบของการเปดเสรีทางการคาตอรายไดภาษีทางออม และการขยายผล
การศึกษาเรื่องการจัดการภาษีสรรพสามิตที่ เหมาะสมของ  ดร.กันตธีร ใหครอบคลุมภาษี
สรรพสามิตของประเทศอื่นๆ  เปนตน 
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